



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ว่าต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม และตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย รายละเอียดดังนี้

๑) นางสาวอรรรณ คำสำแดง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๕ สังกัดสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการจัดทำผลงานการดำเนินงาน เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๑๐๐ และเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังด้านการพยาบาลในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

๒) ว่าที่ร้อยเอก วัชระ มาตคุเมือง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๘ สังกัดศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการจัดทำผลงานการดำเนินงาน เรื่อง การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ารับการศึกษาวิชาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๑๐๐ และเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพและการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานฯ เรื่องละ ๔ ชุด เพื่อประเมินผลงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศและผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและการคัดลอก ผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ ในกรณีชื่อผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือเป็นกรณีการอ้างหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการป้องกัน และลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวสรายุภัทร อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ